

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาลัยการศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
(ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams)

รายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ

๑	รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว	เลิศวิสุทธิไพบูลย์	ประธานกรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณาสี	บังคetanรา	กรรมการ
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา	บรรจงศิริ	กรรมการ
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานิน	แสงอรุณ	กรรมการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี	ศรีโอภาส	กรรมการ
๗	อาจารย์ ดร.วรวิช	นาคแป้น	กรรมการและเลขานุการ ฯ
๘	นายชยาพงศ์	เกษจินดา	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

รายชื่อคณาจารย์ผู้ไม่เข้าประชุมคณะทำงานฯ

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์	สุวณิษย์เจริญ	ติตราชการ
---	---------------------------------	---------------	-----------

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ คำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาลัยการศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาลัยการศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ว่าคำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัย - ธรรมมาธิราชที่ ๒๑๔๗/๒๕๖๗ เรื่องเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาลัยการศึกษาศาสตร์บัณฑิตฯ จาก “นางธนวันต์ เจริญลาภ” เป็น “นายชยาพงศ์ เกษจินดา” สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ (รายละเอียดผ่านระบบ MS Teams และเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๑.๒ แจ้งการเปิดระบบ STOU QA Online ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่แจ้งการเปิดระบบ STOU QA Online ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ว่าทางศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งว่าให้แต่ละหลักสูตรสามารถตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลหลักฐานระดับหลักสูตรการกำกับมาตรฐานฯ และจะเปิดระบบให้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ -๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากขณะนี้เจ้าภาพหลักอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลในระบบ STOU QA Online สำหรับแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รายละเอียดผ่านระบบ MS Teams และเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบการแจ้งการเปิดระบบ STOU QA Online ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลระดับหลักสูตรการกำกับมาตรฐานฯ

๑.๓ ขอสงักรายงานความก้าวหน้าชุดวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการส่งรายงานความก้าวหน้าชุดวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ว่า มีชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๓ ชุดวิชา ดังนี้

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ ชุดวิชา

- ชุดวิชา ๕๔๑๒๕ การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒ ชุดวิชา

- ชุดวิชา ๕๔๑๓๑ กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ชุดวิชา ๕๔๑๓๒ เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

(รายละเอียดผ่านระบบ MS Teams และเอกสารประกอบการประชุม)

ทั้งนี้ ขอให้ประธานชุดวิชาดังกล่าวดำเนินการให้ทันตามแผนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส ได้แจ้งเพิ่มเกี่ยวกับการขอเขียนหน่วยกิตเกณฑ์ โดยผู้ขอเขียนหน่วยกิตเกณฑ์จะต้องเขียนทั้ง ๒ หน่วย ให้เข้าร่าง ๓ ก่อน และหน่วยที่เขียนเกินเกณฑ์จะต้องเสนอเข้าสภาวิชาการอนุมัติก่อนที่ดำเนินการเขียนหน่วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าชุดวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการขอเขียนหน่วยกิตเกณฑ์

๑.๔ ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและไม่ลาพักการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่ทางสำนักทะเบียนและวัดผลส่งข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและไม่ลาพักการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งจำนวนนักศึกษาไม่ลงทะเบียนและไม่ลาพักการศึกษาของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๒๙๑ ราย (รายละเอียดผ่านระบบ MS Teams และเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและไม่ลาพักการศึกษา ภาคปลาย ปี การศึกษา ๒๕๖๖ และเห็นควรให้ทางสำนักทะเบียนและวัดผลดำเนินการในเรื่องดังกล่าว พร้อมติดตามและแจ้ง ผลให้สาขาวิชา ทราบเพื่อดำเนินการวางแผนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อ วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (รายละเอียดผ่านระบบ MS Teams และเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การจัดซื้อเครื่องมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส ขอสืบเนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วาระที่ ๑.๒ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีพอนามัยและความปลอดภัยหรือ เทียบเท่า เพื่อเป็นการรับรองเรื่องการฝึกปฏิบัติ และระเบียบกระทรวงที่จะเกิดใหม่ในอนาคต จึงเสนอที่ประชุม พิจารณาว่าจะจัดซื้อเครื่องมือ หรือจะจัดทำ MOU ร่วมกับสถาบันอื่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องมือ แต่ขอให้ศึกษารายละเอียดการ จัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้มากขึ้น และนำข้อมูลกลับมาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ใหม่อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอ File รายงานการประชุม (วาระปกติ) ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ขอ File รายงานการประชุม (วาระปกติ) ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีพ อนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดผ่านระบบ MS Teams และเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยมอบผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีพอนามัยและความปลอดภัยดำเนินการ

๔.๒ ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรกับประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรกับประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องขอบเขตองค์ความรู้ ๔๔ หน่วยกิต ที่จะทำให้นักศึกษาของท่านสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตวิชาชีพควบคุมสาขาอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ (รายละเอียดผ่านระบบ MS Teams และเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบเลขาธิการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวบรวมข้อมูลและเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์)

ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/ ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(นายชยาพงศ์ เกษจินดา)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม